

Số: /TB-UBND

Tam Đường, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2021

Ngày 25/10/2021, đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2021. Đồng chí Tản Thị Quế - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo Hội nghị; tham gia Hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; đại diện 30 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động, đầu tư, có nhu cầu đầu tư trên địa bàn huyện Tam Đường.

Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo UBND huyện thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2021 về các chính sách mới của tỉnh về thu hút đầu tư trong lĩnh vực Nông nghiệp và Du lịch trên địa bàn; ý kiến đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã; ý kiến phát biểu, giải thích, làm rõ của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tản Thị Quế - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận, như sau:

Từ đầu năm đến nay, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống, sản xuất, kinh doanh. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi tình hình chung về hạn chế giao thông, một số hoạt động có thời điểm bị tạm dừng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, sản phẩm đầu ra có lúc bị ùn ứ, một số dự án đầu tư mới bị chậm tiến độ... Tuy nhiên, vượt lên khó khăn, bằng sự nỗ lực, chủ động, linh hoạt của doanh nghiệp cũng như những chính sách hỗ trợ kịp thời của Trung ương, của tỉnh, đến nay các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn cơ bản vẫn duy trì được hoạt động, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện, cũng như công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, HTX, các nhà đầu tư trong thời gian qua.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 đã bước sang một giai đoạn mới, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 3375/UBND-VX ngày 19/10/2021 trong đó chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả”. Với bộ quy định mới này, nếu tỉnh ta, trong đó có huyện Tam Đường vẫn tiếp tục duy trì được “vùng xanh an toàn” thì sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như khởi động các dự án mới.

Huyện Tam Đường luôn thống nhất tinh thần chỉ đạo: Cam kết chủ động, sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, tập thể vào đầu tư trên địa bàn, vướng ở cơ quan nào, đơn vị nào thì thủ trưởng cơ quan đó phải có trách nhiệm chủ động tháo gỡ đầu tiên. Ngay từ cuối năm 2020, UBND huyện đã thành lập Tổ thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025, do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng và Tổ phó, Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan thường trực, đây chính là đầu mối để chào đón, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

Đối với các ý kiến, kiến nghị đề xuất tại hội nghị, UBND huyện Tam Đường cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, trao đổi, giải quyết kịp thời các nội dung theo thẩm quyền, khả năng của huyện, đồng thời sẽ sớm kiến nghị, đề xuất với các sở ngành, UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền cấp trên. Đề nghị các doanh nghiệp, HTX tiếp tục phát huy tính chủ động tích cực, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Xác định nhiệm vụ đồng hành cùng doanh nghiệp là một những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư phát triển.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phát huy hơn nữa vai trò cơ quan đầu mối thường xuyên giữ mối liên hệ với các doanh nghiệp, hợp tác xã để kịp thời nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo với cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Tăng cường phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã về thủ tục thành lập doanh nghiệp, các quy trình thủ tục khảo sát, đề xuất chủ trương, triển khai đầu tư theo quy định. Tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện làm việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp kịp thời theo tính chất, nội dung công việc. Chủ trì phối hợp với Phòng nông nghiệp và PTNT

làm việc với doanh nghiệp để thống nhất nội dung kiến nghị đầu tư, hỗ trợ xong trước ngày 30/11/2021.

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, Doanh nghiệp, HTX trong thực hiện chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Đặc biệt trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh như: Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 Quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn tỉnh theo Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp &PTNT.

Nghiên cứu, làm cầu nối để đa dạng các hình thức hợp tác, đảm bảo lợi ích giữa các bên liên kết, trong đó doanh nghiệp đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm và người dân tự tổ chức sản xuất cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thuê đất tự tổ chức sản xuất. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; lập hồ sơ, thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, phát triển các sản phẩm OCOP tạo thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

4. Phòng Văn hóa – Thông tin: Tiếp tục tham mưu kêu gọi đầu tư, thu hút, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp có vốn vào đầu tư, phát triển du lịch tại các điểm du lịch: bản Sì Thâu Chải, Nà Khương, Lao Chải 1...; các cung đường du lịch, tham quan, thám hiểm tại đỉnh Pu Ta Leng, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Liên Sơn...; Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong thực hiện, khai thác các dự án khu du lịch: Đỉnh đèo Hoàng Liên, Cầu kính Rồng Mây, Vườn địa đàng Sơn Bình, Khu du lịch Thác Tắc Tình...

5. Phòng Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã nắm rõ thủ tục, quy trình thuê đất, giao đất để thực hiện các dự án trên địa bàn; phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư. Phối hợp với Hợp tác xã dịch vụ môi trường Mai Thoa để khảo sát địa điểm đất theo đề nghị của HTX tại Hội nghị báo cáo kết quả trước ngày 30/11/2021.

6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã nắm được điều kiện, thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo đúng các quy định hiện hành. Thường xuyên phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các đơn vị liên quan để nắm bắt nhu cầu của thị trường về lao động để kịp thời tham mưu, đề xuất huyện, tỉnh mở các lớp nghề phù hợp và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã.

7. Phòng Kinh tế - Hạ Tầng: Nghiên cứu, tham mưu bố trí thời gian chiếu sáng của hệ thống chiếu sáng công cộng hợp lý, tiết kiệm. Xây dựng phương án cụ thể báo cáo UBND huyện trước ngày 30/11/2021.

8. Các Doanh nghiệp – Hợp tác xã:

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện, khi có khó khăn vướng mắc đề nghị gửi bằng văn bản về UBND huyện qua phòng Tài chính – Kế hoạch.

- Quản lý xây dựng, đầu tư phát triển đảm bảo đúng quy định. Đề cao trách nhiệm với cộng đồng dân cư nơi đầu tư xây dựng. Xây dựng vùng sản xuất, liên kết sản xuất, bao tiêu tiêu thụ sản phẩm, sản xuất sản phẩm chất lượng, ổn định và bền vững.

Trên đây là kết luận của đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2021. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp, HTX liên quan;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đoàn Việt Hoàng